



ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๒๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง การกำหนดให้จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดต้นแบบนาร่องในการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์  
เรียน รอง - นรม. รัฐ - นร. กระทรวง ทบวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรี เสนอว่า จากการไปเยี่ยมชมที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และสถานีทดลองข้าว จังหวัดสุรินทร์ และชมแปลงปลูกข้าวปลอดสารพิษ “เกษตรอินทรีย์” รวมทั้งชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นั้น โดยที่โครงการจัดตั้งโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะ สามารถลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี เป็นการฟื้นฟูคุณภาพของดินให้สมบูรณ์และรักษาสีเขียวตลอดปี รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของ สินค้าเกษตรไร้สารพิษ ในการแข่งขันกับเวทีการค้าโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ให้ เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นของ ตนเองมาใช้ในการประกอบอาชีพ ลดการสั่งซื้อสารเคมีมาใช้ในการเกษตรกรรม ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้มีการ ส่งเสริมและสนับสนุน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร รวมทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้ ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเกษตรกรผู้ได้รับการอบรมทุกคนมีจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นเป็นอย่างดี นายกรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดนาร่องในเรื่องเกษตรอินทรีย์ จึงขอให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนการดำเนินงานในเรื่องนี้ และให้กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ได้ให้ การส่งเสริมและสนับสนุน โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม ควรต้องช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้จังหวัดสุรินทร์สามารถดำเนินการตามโครงการไปสู่จุดเป้าหมาย และหากประสบผลสำเร็จก็จะขยายผลไปจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟู สภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนขึ้นย่นมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชญ์ เครื่องงาม)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ศูนย์อำนวยการประชุม กลุ่มที่ ๑  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๒ ๓๓๓  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๕๙